

ทปอ.ปลื้มที่แคสปี 62 ประสบความสำเร็จ

● ระดมสมองครั้งใหญ่ใช้บิกดาต้าทางอนาคต ● เล็งนักดกร่วม รณ.อว.

ศ.ดร.สุวัชรวิทย์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบัน มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวอย่างแรง ทั้งเราได้เรียนรู้จากฐานข้อมูล หรือบิกดาต้า เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ ทปอ.ได้รวบรวมเป็นครั้งแรก ทำให้เห็นพฤติกรรมของเด็กยุคใหม่เป็น ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย อย่างไร เช่น พฤติกรรมการตัดสินใจเป็นอย่างไร คณะหรือสาขาใดที่เด็กสนใจ (ทปอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมที่มหาวิทยาลัย หรือตัดสินใจ ซึ่งรายละเอียดจะได้รวบรวมและแถลงข่าวชี้แจงให้สาธารณชน อุดรราชธานีว่า ทปอ.ได้รับทราบความคืบหน้าการ เห็นภาพรวมของระบบที่แคสกลางเดือน ก.ค.นี้ เบื้องต้นจากข้อมูลพบว่า ดำเนินการภายหลังจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา ที่แคสรอบแรก มีเด็กสมัครมากที่สุด รอบสอง มีเด็กยืนยันสิทธิเข้าเรียน วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยเฉพาะ มากที่สุด ส่วนรอบห้ามีเด็กตัดสินใจน้อยที่สุด เพราะเป็นรอบสุดท้ายแล้ว กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ทั้งเรื่องที่มาหา แต่ก็ยังมีปัญหา เช่น เด็กหนึ่งคนสมัครเรียนใน วิทยาลัยต้องเป็นหน่วยวิจัยและทำหน้าที่วิจัย และ รอบที่ 1 และรอบที่ 2 หลายแห่ง เพราะรอบแรก ไม่ได้จำกัดสาขา ทำให้เด็กสมัครได้หลายแห่ง แต่ เรื่องรูปแบบงบประมาณใหม่ที่มหาวิทยาลัยต้องปรับตัว สุดท้ายเด็กก็ต้องเลือกทีเดียว แต่ก็ต้องเสียค่าสมัคร และการชี้แจงจากที่วิชาการของ ทปอ.ว่า ประเทศไทย จำนวนมาก รวมทั้งเป็นการกันสิทธิของคนอื่น สะท้อน มีความต้องการด้านเกษตร อุตสาหกรรม ด้านใดบ้าง ให้เห็นว่าเราให้โอกาสมากเกินไปหรือไม่ ซึ่งพฤติกรรม เพราะฉะนั้นการเขียนโครงการเพื่อของบฯวิจัยแบบ เช่นนี้มีจำนวนไม่มาก ข้อมูลจากบิกดาต้าจะทำให้ บูรณาการข้ามสาขา ข้ามมหาวิทยาลัย ควรต้องทำ เราตัดสินใจว่าในอนาคตจะดำเนินการอย่างไรต่อ อย่างไรบ้าง โดยบฯต่างๆจะต้องสะท้อนยุทธศาสตร์ ไปนอกจากนี้ ทปอ.จะระดมความเห็นครั้งใหญ่จาก ชาติ ทั้งงบบุคลากร บฯวิจัย ทั้งนี้ เมื่อมีการ นักวิชาการของ ทปอ., มหาวิทยาลัย, ทีมไอที และทีมวิชาการ เพื่อให้ตกผลึกแนวคิดและแนวทางการลดวิชาสอบและระบบที่แคสในอนาคตเพื่อช่วย ปรอดเกล้าฯรณ.อว.คนใหม่เมื่อใด ตนจะเชิญ รณ. อว.มาประชุมร่วมกับ ทปอ.เป็นวาระพิเศษ ลดภาระของเด็กๆ ลดปัญหาการกั้นที่นี้เอง โดยจะ ประชุมในเดือน ส.ค.นี้.

ประธาน ทปอ.กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังได้รับ ทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานระบบการ คัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1-5 ซึ่งประสบความสำเร็จ อย่างดียิ่ง แต่มีที่นั่งเหลือกว่า 2 แสนที่นั่ง ซึ่ง